
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดท่ีี 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.๐0 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ

ผูมาประชุม
1. นายบุญเถาว ปญญาเรือนแกว ประธานสภาเทศบาลตําบลวังกะ
2. นายบัญญัติ รักษวงษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลวังกะ
3. นายสุนทร เหลืองวิไล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
4. นายรอน สืบยิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
5. นางวศิณี วนาพิทักษกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
6. นางมาลี เกิดอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
7. นางสาวนพวรรณ ศาสตรยางกูร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
8. นางศิรินันท พิทักษหงษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
9. นางกนกพรรณ โพธิ์เผือก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ
10. นายจงรักษ กุลประเสริฐ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังกะ

ผูไมมาประชุม
-

ผูเขารวมประชุม
1. นายปกรณ นอยเกตุ นายกเทศมนตรตีําบลวังกะ
2. วาท่ีรอยตรียุทธจักร แกวจันทร รองนายกเทศมนตรีตําบลวังกะ
3. นางอรัญญา เจริญหงษา เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลวังกะ
4. นางสาวดวงเดือน พลวารินทร หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง
5. สิบเอกฉัตรทอง ไชยสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน
6. นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง หัวหนาฝายอํานวยการ
7. นางสาวสาวินี แสงชมภู นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นางสาวจรัสแสง สมหวังพรเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.
นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - ตามท่ีเทศบาลไดยื่นขอเปดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบยกเวนการจัดเก็บรายไดคาแผงตลาดเทศบาลตําบล

วังกะ เนื่องจากการดําเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบ
ไฟฟา ตลาดสดเทศบาล รวมท้ังขอราชการอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลวังกะ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 26 วรรคแรก และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 36(2) ประกอบกับคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี
ท่ี 2655/2560 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ
แทนผู ว าราชการจังหวัด นายอําเภอสังขละบุรีจ ึงอนุญาตใหเปดประชุมสภา
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เทศบาลตําบลวังกะ สมัยว ิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 ตั้งแตวันท่ี 7
เมษายน 2563 เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสิบหาวัน

เม่ือทุกทานพรอมแลว ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 วันท่ี 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ท้ังหมด 5 วาระ
ดงันี้
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 26
กุมภาพันธ 2563

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา
3.1 ญัตติขอความเห็นชอบยกเวนการจัดเก็บรายไดคา
แผงตลาดเทศบาลตําบลวังกะ เนื่องจากการดําเนิน
โครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบ
ไฟฟา ตลาดสดเทศบาล

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือทราบ
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - ในวันนี้เทศบาลไดแตงตั้งวาท่ีรอยตรียุทธจักร แกวจันทร  อดีตท่ีปรึกษา
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ใหดํารงตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลวังกะ (รองนายกฯ 2)

ตั้งแตวนัท่ี 2 เมษายน 2563 เปนตนไป
ดวยความยินดี สภาเทศบาลและทานนายกฯจะอุนใจข้ึนมาก เพราะท่ีผาน

มารองนายกฯไดชวยเหลือและปฏิบัติหนาท่ีตางๆในกิจการของเทศบาลมามาก
พอสมควร

ท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1
ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563

นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตําบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕63 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563

- มีสมาชิกสภาฯ ทานใดแกไขหรือเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีขอเชิญ
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมครับ

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ - จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ สมัยสามัญ
สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕63 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ปรากฏวาถูกตองเปนไป
ตามหลักงานสารบรรณครับ
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นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแลว ผมขอมติรับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕63 เม่ือวันท่ี

26 กุมภาพันธ 2563

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติขอความเห็นชอบยกเวนการจัดเก็บรายไดคาแผงตลาดเทศบาลตําบล
วังกะ เนื่องจากการดําเนินโครงการปรับปรุงพื้นตลาดสด รางระบายน้ําและระบบ
ไฟฟา ตลาดสดเทศบาล

นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 3.1 ญัตตขิอความเห็นชอบยกเวน
ประธานสภาเทศบาล การจัดเก็บรายไดคาแผงตลาดเทศบาลตําบลวังกะ เนื่องจากการดําเนินโครงการ

ปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบไฟฟา ตลาดสดเทศบาล ขอเชิญฝาย
บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายปกรณ นอยเกตุ - เรียนทานประธานสภาฯ/สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ ผมขอเสนอญัตตขิอความ
นายกเทศมนตรี เห็นชอบยกเวนการจัดเก็บรายไดคาแผงตลาดเทศบาลตําบลวังกะ เนื่องจากการดําเนิน

โครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบไฟฟา ตลาดสดเทศบาล
เนื่องจากเทศบาลตําบลวังกะ จะดําเนินการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล

ทําใหพอคาแมคาไมสามารถท่ีจะคาขายไดตามปกติ จึงไมสามารถท่ีจะจัดเก็บรายได
ผมขอมอบหมายใหทานรองนายกฯชี้แจงรายละเอียดครับ

วาท่ีรอยตรียุทธจักร แกวจันทร - เรียนทานประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนา
รองนายกเทศมนตรี กองทุกทาน ตามระเบียบวาระท่ี 3.1 ขอความเห็นชอบยกเวนการจัดเก็บรายได

ตลาดสดเทศบาล  ประกอบดวยเหตุผล ดังนี้
-เนื่องจากเทศบาลจะดําเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ํา

และระบบไฟฟา ตลาดสดเทศบาลท้ังระบบ ไมวาจะเปนการปูกระเบื้องพ้ืน ทําราง
ระบายน้ํา การรื้อระบบไฟ และการรื้อปรับปรุงหลังคาบางสวน ทําใหผูเชาแผงตลาด
สดเทศบาลไมสามารถดําเนินกิจการของตัวเองได ประกอบกับขอสัญญาไดกําหนด
ไววาตองสงมอบพ้ืนท่ีใหผูรับจางดําเนินการ ซึ่งก็จะเปนการสุมเสี่ยงหากเทศบาล
ยังดําเนินการจัดเก็บคาเชาแผงตลาด เสมือนการไมสงมอบพ้ืนท่ีใหผูรับจางเขามา
ดําเนินโครงการตามสัญญา สุมเสี่ยงตอการทําผิดสัญญาของเทศบาล

-การกอสรางอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของผูคาขาย สงผล
โดยตรงเรื่องของความสะอาด/สุขอนามัย จึงมีความเห็นวาควรยายพอคาแมคาจาก
อาคารตลาดสดเทศบาลไปยังจุดท่ีเทศบาลจัดเตรียมไว และสงมอบพ้ืนท่ีอาคารตลาด
สดใหกับผูรับจางเขาไปดําเนินการไดเต็มรูปแบบ เพ่ือใหทํางานดวยความรวดเร็วและ
ไมเกิดอุปสรรคตอการดําเนินงาน

-ปจจุบันทางอําเภอสังขละบุรี ประสบปญหาโรคระบาดไวรัสโควิด 19
ซึ่งก็ระบาดกันทุกพ้ืนท่ีท้ังประเทศ ทางอําเภอฯจึงมีการตั้งคณะกรรมการเขามา
ดําเนินการควบคุม จํากัดเวลาคาขายของผูคาขายในตลาด เพ่ือปองกันมิใหมีการ
แพรกระจายของเชื้อโรค โดยทางคณะกรรมการตางเห็นวาตลาดสดเทศบาลมีความ
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เสี่ยงตอการแพรกระจายของเชื้อโรค ฉะนั้นเม่ือมีการจํากัดเวลาในการคาขาย พอคา
แมคาตางก็ไดรับความเดือดรอน เทศบาลจึงมีมาตรการเยียวยาใหกับผูคาขายโดย
การงดเวนการเก็บคาเชาแผงตลาด ซึ่งเปนการบรรเทาความเดือดรอน สวน
รายละเอียดวาจะมีการงดเวนการเก็บคาเชาเปนระยะเวลานานเทาไร อยางไรนั้น
ขอเชิญหัวหนาฝายบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลชี้แจง
รายละเอียดครับ

นางสาวดวงเดือน พลวารินทร - สัญญาจางโครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบไฟฟา ตลาดสด
หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง เทศบาล สัญญาเริ่มตั้งแตวันท่ี 8 เมษายน 2563 สิ้นสุดวันท่ี 4 พฤศจิกายน

2563 ระยะเวลารวม 210 วัน แตหากผูรับจางทํางานเสร็จสิ้นกอนครบกําหนด
ระยะเวลาก็สามารถสงมอบงาน และสามารถท่ีจะใหผูคาขายกลับมาดําเนินกิจการ
ไดตามปกติ

นายปกรณ  นอยเกตุ - ขอสอบถามวาระยะเวลา 210 วัน ระยะยาวไปหรือไม เพราะหากผูรับจางบางราย
นายกเทศมนตรี ทํางานไมแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา และขอขยายเวลาหรือเสียคาปรับ ความ

เสียหายจะเกิดข้ึนกับชุมชนในตลาดเทศบาล ผมเห็นวาเดือนพฤศจิกายนนี้จะตอง
เสร็จสิ้นเรียบรอย

นางสาวดวงเดือน พลวารินทร - ระยะเวลาท่ีกําหนดเปนไปตามรางขอบเขตของงาน (TOR) ท่ีกองชางเสนอมาคะ
หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง
นายปกรณ  นอยเกตุ - หากผูรับจางสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน 100 วัน จะสามารถสงมอบงาน
นายกเทศมนตรี และดําเนินการเบิกจายไดเลยหรือไม
นางสาวดวงเดือน พลวารินทร - สามารถสงมอบงานและดําเนินการเบิกจายไดตามปกตคิะ
หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง
นายปกรณ  นอยเกตุ - ผมมองวาหากเทศบาลจะตองงดเก็บคาเชาแผงตลาดสดเทศบาล ตั้งแตเริ่มสัญญา
นายกเทศมนตรี ไปจนถึงวันสงมอบงาน เทศบาลจะตองเผื่อเวลาในการ big Cleaning ตลาดสดให

เกิดความพรอม คาดวาใชเวลา 15-20 วัน ไมใชวาสงมอบงานแลวพอคาแมคาจะ
เขาไปคาขายไดเลย เพราะจะตองตรวจรับงานและ big cleaning กอนท่ีจะใหพอคา
แมคาเขามาคาขายตามปกติ

นายบุญเถาว ปญญาเรือนแกว - พ้ืนผิวตลาด  โตะตางๆ ตองรื้อท้ังหมดเลยหรือไม
ประธานสภาเทศบาล
สิบเอกฉัตรทอง  ไชยสุข - ตองรื้อท้ังหมดเพ่ือทําการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบไฟฟาท้ัง
นายชางไฟฟาชํานาญงาน ระบบ

1. ปูกระเบื้อง
2. ระบบไฟฟา
3. บริเวณรานนายอเนกฯ จะรื้อและปรับปรุงหลังคา และทําเปน ข้ันบันได
ปูกระเบื้องท้ังหมด

นายบุญเถาว ปญญาเรือนแกว - สมาชิกทานใดตองการสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
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วาท่ีรอยตรียุทธจักร แกวจันทร - ผมขออนุญาตนําเสนอวา กรอบระยะเวลาตามสัญญา คือ 7 เดือน เราจะขออนุมัติ
รองนายกเทศมนตรี ครึ่งหนึ่งกอนไดหรือไม อาจจะ 3 เดือนครึ่งเปนรอบท่ี 1 หากดําเนินการแลวเสร็จ

กอนก็จะไมตองขยายเวลา แตหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จก็อาจจะตองขอเปด
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติอีกครั้ง เพราะหากการดําเนินการแลวเสร็จ พอคา
แมคาเขามาคาขายแตยังไมไดจัดเก็บรายได ก็อาจจะมีประเด็นท่ีวาแลวเสร็จ เพราะ
เหตุใดจึงยังไมจัดเก็บรายได ซึ่งไมจําเปนตองยาวไปจนถึง 7 เดือน สมมุติวาสุดทาย
แลวผูรับจางทํางาน 4 เดือนแลวเสร็จ เทศบาลก็ไมจําเปนตองขยายเวลา และ
กลับมาจัดเก็บรายไดไดเหมือนเดิม  ปญหาคือวาหากคลุมระยะเวลาไปจนถึง 7
เดือน เกรงวาจะเกิดปญหาการจัดเก็บรายได เกิดปญหาเรื่องของการตรวจสอบ ผม
จึงขอเสนอใหพิจารณาอนุมัติแบงเปนครึ่งของระยะเวลา ซึ่งเปนขอดีเสียดวยวาจะ
เปนการตรวจหนางานวาผูรับจางทํางานดวยความรวดเร็วมากนอยเพียงใด

นางวศิณี วนาพิทักษกุล - ดิฉันเห็นดวยคะ เพราะหากอนุมัติระยะเวลา 7 เดือน ระยะเวลาจะยาวไป
สมาชิกสภาเทศบาล
นางมาลี  เกิดอุดม - ดิฉันเห็นดวย ตามท่ีทานรองนายกฯนําเสนอคะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปกรณ  นอยเกตุ - ผมขออนุญาตเสนอใหอนุมัติไปจนเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเปนการประชุมสภา
นายกเทศมนตรี เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563 โดยใหงดเวนการจัดเก็บรายไดตั้งแต

วันท่ี 8 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 และหลังจากนั้นจะติดตาม
และเสนอเขาท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาอีกครั้งหากการดําเนินการกอสรางยังไม
แลวเสร็จ ยิ่งสถานการณแบบนี้ผมเกรงวาโรงงานจะจัดหาของใหผูรับจางไมทัน
และผูรับจางอาจจะตองขยายระยะเวลาออกไป แตผมคาดการณวายากท่ีจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 210 วัน

นายบัญญัติ รักษวงษ - ขอสอบถามวาสภาเทศบาลจะมีความเสี่ยงตามมาหรือไม อยางไร
รองประธานสภาเทศบาล
วาท่ีรอยตรียุทธจักร แกวจันทร - ผมขออนุญาตนําเสนอวา กรอบระยะเวลาตามสัญญา คือ 7 เดือน หากเราจะขอ
รองนายกเทศมนตรี อนุมัตอิาจจะมีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ ในเรื่องของการจัดเก็บรายไดไมเต็ม

เม็ดเต็มหนวย สวนภาระของสภาเทศบาลอาจจะตองประชุมตออีกรอบเทานั้น
หากยังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในการประชุมสภาเทศบาล
ในวันนี้

นายบุญเถาว   ปญญาเรือนแกว - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ...ถาไมมี ผมขอมติท่ี
ประธานสภาเทศบาล ประชุมขอความเห็นชอบยกเวนการจัดเก็บรายไดคาแผงตลาดเทศบาลตําบล

วังกะ เนื่องจากการดําเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนตลาดสด รางระบายน้ําและระบบ
ไฟฟา ตลาดสดเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติงดเวนการจัดเก็บรายได (ในรอบท่ี 1) ตั้งแตวันท่ี 8 เมษายน 2563
ไปจนถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 ซึ่งหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จะดําเนินการ
ประชุมสภาเพ่ือขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลในการของดเวนการจัดเก็บรายไดอีกครั้ง
ตามเนื้องานท่ีเหลือไปจนกวาการดําเนินโครงการจะแลวเสร็จ
เห็นชอบ 9 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
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3.2 ญัตติขออนุมัติเสนอแผนทางเลือกในการบริหารจัดการขยะท่ีปลายทางของ
เทศบาลตําบลวังกะ

นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขออนุมัติ เสนอแผนทางเลือกในการบริหารจัดการขยะ
ประธานสภาเทศบาล ท่ีปลายทางของเทศบาลตําบลวังกะ ขอเชิญฝายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ
นายปกรณ  นอยเกตุ - ปญหาเรื่องขยะ ทาง อบต.หนองลูไดแจงใหเทศบาลงดท้ิงขยะตั้งแตวันท่ี 10
นายกเทศมนตรี เมษายน 2563 ซึ่งผมไดโทรศัพทประสานงานไปยัง อบต.หนองลู เพ่ือขอขยายระยะ

เวลาไปถึงสิ้นเดือนเมษายน เนื่องจากเทศบาลยังไมมีสถานท่ีท้ิงขยะและกําลังอยูใน
ระหวางการดําเนินการตามข้ันตอน ท่ีผานมาผมไดประสานไปยังหนวยปองกันรักษา
ปาท่ี กจ 5 เรื่องสถานท่ีท้ิงขยะประมาณ 20 ไร ซึ่งทางปาไมยังติดภารกิจไฟไหมปา
ท่ีหมูบานเวียคะดี้ 2 จุด จึงยังไมสะดวกท่ีจะหารือและยังไมพรอมท่ีจะมาชี้จุดและจับ
GPS จุดท่ีจะเปนสถานท่ีท้ิงขยะของเทศบาลได  ดวยภารกิจของหนวยงานหากไม
ดําเนินการก็จะเกิดขอรองเรียนเชนเดียวกันกับภารกิจของเทศบาล แตปจจุบันทาง
เทศบาลไดเสนอเรื่องไปถึงหนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ 5 เรียบรอยแลว หลังจากนั้น
ก็จะตองทํา MOU รวมกับ อบต.หนองลู และอบต.ไลโว เพ่ิมเติม และทําประชาคม
กับทางหมูบานกองมองทะ ตําบลไลโว ซึ่งนายอําเภอฯ ทานรับปากจะเปนผู
ประสานงานใหทางเทศบาลอีกครั้ง  สวนโครงการตางๆเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ขยะ ผมมอบหมายรองนายกฯดําเนินการตอครับ

วาท่ีรอยตรียุทธจักร  แกวจันทร - ปญหาเรื่องขยะเปนปญหาท่ีคางคาและบีบบังคับใหเทศบาลตองหาทางออกเขามา
รองนายกเทศมนตรี ทุกที ตามท่ีทานนายกไดนําเรียนแลววา อบต.หนองลู แจงใหเทศบาลงดการท้ิงขยะ

จึงเปนปญหาใหญท่ีเทศบาลจะตองเรงรัดหาทางออกท่ีเปนรูปธรรม
โดยการจัดการขยะระดับอําเภอมีคณะกรรมการสําหรับพิจารณาปญหาขยะ

อําเภอสังขละบุรี ซึ่งนายอําเภอฯทานเปนประธาน โดยรวมกับ 3 อปท.รวมเปน
คณะกรรมการ เบื้องตนท่ีผานมาทางคณะกรรมการไดเสนอมาทางเทศบาล
ใหหาแนวทางบริหารจัดการขยะ และนําเสนอกลับมายังคณะกรรมการเพ่ือเลือกมา
พิจารณาเสนอ อบต.หนองลู เพ่ือขยายเวลาการท้ิงขยะไปพลางกอน จนกวาจะ
ดําเนินการแกไขปญหาอยางถาวรและไมเกิดปญหากับทองถ่ินอ่ืน จึงอยากใหเรา
เสนอแผนเขาไปวาเรามีวิธีการบริหารจัดการขยะอยางไร ระหวางการแกปญหาจะ
เสร็จสิ้น ผมก็ไดหารือกับทางหัวหนากอง และสรุปเปนแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 3 แนวทาง เพ่ือรวมกันพิจารณาและเลือกแนว
ทางการบริหารจัดการขยะ และแจงมติท่ีประชุมสภาเทศบาลไปยัง อบต.หนองลู
เพ่ือใหอบต.หนองลู พิจารณาวาแนวทางของเทศบาลมีความเปนไปไดและไมเปน
ภาระของเขา เพ่ือขยายระยะเวลาใหเทศบาลท้ิงขยะไปพลางกอนจนกวาการ
ดําเนินการของเทศบาลจะแลวเสร็จตามกระบวนการ กอนท่ี อบต.จะปดบอขยะ
ณ วันนี้เทศบาลยังไมมีแนวทางท่ีจะไปหารือกับทาง อบต. จึงถือโอกาสนี้เสนอแนว
ทางการบริหารจัดการขยะของเทศบาล นําเรียนใหกับทุกทานไดพิจารณา เพ่ือทาง
กองชาง จะไดนําแนวทางไปดําเนินการตอใหเปนไปตามนโยบายท่ีเทศบาลได
พิจารณาไว
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แผนทางเลือกในการบริหารจัดการขยะท่ีปลายทางของเทศบาลตําบลวังกะ
ทางเลือกท่ี 1  การจัดซ้ือท่ีดินเพื่อทําบอขยะ
แนวทาง

- ใชงบประมาณจัดซื้อท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์
- ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากหนวยงานอ่ืน (มีขอจํากัดดานกฎหมาย)

ขอดี
- มีบอขยะเปนของตนเอง

ขอเสีย
- ใชงบประมาณสูง เนื่องจากท่ีดินมีราคาแพง
- ไมสามารถใชพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลได
- การบริหารจัดการบอขยะมีความยุงยาก เสี่ยงตอการถูกรองเรียน
- ตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact

Assessment : EIA)
- บอขยะมีโอกาสเต็มงาย

ทางเลือกท่ี 2 การจัดซ้ือเตาเผาเพื่อเผาขยะเอง
ขอดี

- ใชพ้ืนท่ีในการดําเนินการนอย
-ขอใชพ้ืนท่ีจากหนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ 5 บริเวณเนินยาว

ซึ่งเทศบาลจะตองเสนอโครงการบริหารจัดการขยะ ประกอบดวยโรงคัด
แยกขยะ การขุดบอขยะ การจัดหาเตาเผาขยะ ฯ
(เสนอตอไปยังหนวยเหนือพิจารณาฯ)

-ขออนุญาตจาก อบต.ไลโว ซึ่งจะเห็นดวยหรือไม ก็ข้ึนอยูกับมติ
ท่ีประชุมของ อบต. เพราะจุดนั้นจะติดกับ 2 ลําหวย ใกลกับแมน้ํารันตี
และหลังเนเจอรคลับอีกท่ีหนึ่ง หากเราท้ิงขยะไป แลววันหนึ่งเกิดขอ
รองเรียน นั่นคือปญหา

- จัดการขยะไดงายและเร็วกวาวิธีอ่ืน
ขอเสีย

- ตองมีบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญหรือเฉพาะทางในการดําเนินการ
- ตองมีการบํารุงรักษา (Maintenance) อยางสมํ่าเสมอ
- สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเผามาก เนื่องจากขยะสวนใหญเปนขยะเปยก
- ตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact

Assessment : EIA)
- อาจไมสามารถดําเนินการในเขตเทศบาลได อาจถูกรองเรียน
- อาจเกิดมลพิษนําไปสูการรองเรียน

ทางเลือกท่ี 3 การจางเหมาบริการ (3 ข้ันตอน : การเก็บ การขน และการกําจัด)
ขอดี

- ไมยุงยาก ไมเปนภาระ ไมตองจัดหาพ้ืนท่ีในการดําเนินการ
- ไมตองลงทุนทําโครงการกอสราง
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ขอเสีย
- ตองมีการตั้งงบประมาณตอเนื่องทุกป
- ตองเนนการจัดทําโครงการคัดแยกขยะตนทางและกลางทางใหเกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณการท้ิงขยะ
- ตองใชเวลาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท้ิงขยะของคนในชุมชน

- ใชกรณีชุมชนวัดสมเด็จเปนตัวอยาง
ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ

- เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตองและชัดเจน ควรใหสถาบัน
การศึกษาเขามาทําการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ

- ควรมีการปรับปรุงเทศบัญญัติเรื่องขยะเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหสอดคลอง
กับแนวทางท่ีจะดําเนินการ

วาท่ีรอยตรียุทธจักร  แกวจันทร - ท้ัง 3 แนวทางนี้ ทุกทานจะตองพิจารณาเลือกแนวทางการบริหารจัดการขยะ
รองนายกเทศมนตรี ของเทศบาล และหลังจากนั้นจะตองใหสถาบันการศึกษาเขามาทําการวิจัย เพ่ือใช

ผลการวิจัยมารองรับและใหสอดคลองกับวิธีการบริหารจัดการขยะของเทศบาล ไมวา
จะเปนการพิจารณาดานงบประมาณ ความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ สืบ
เนื่องมาจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแลว ซึ่งตองการมติท่ีประชุมแตก็ยังไมได
ขอสรุป เพียงแตไดกลาวถึงปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนจริง ในวันนี้จึงขอนําเรียนท่ีประชุม
สภาเทศบาลรวมกันพิจารณาและลงมติท่ีประชุมในการเลือกแผนทางเลือกตามความ
เหมาะสม เสนอใหทางอบต.หนองลูพิจารณา วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด
เพ่ือประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาการท้ิงขยะจากเทศบาลออกไปจนกวาการ
ดําเนินกระบวนการของเทศบาล ตามมติท่ีประชุมจะสมบูรณ

นายบุญเถาว   ปญญาเรือนแกว - หากจะเลือกแนวทางท่ี 3 การจางเหมาบริการ จะสามารถตั้งงบประมาณดําเนิน
ประธานสภาเทศบาล การไดหรือไม มากนอยเพียงใด เพราะแนวทางท่ี 1 และแนวทางท่ี 2 คอนขาง

ซับซอนเปนไปไดยากพอสมควร เพราะเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม มลพิษและมลภาวะ
ท่ีจะตามมา ประกอบกับพ้ืนท่ีอยูแนวตนน้ําท้ังหมด เราอยูปาแตไมมีพ้ืนท่ีท่ีสาธารณะ
เลย หากเลือกชองทางท่ี 3 เราจะสามารถหาเอกชนเขามาดําเนินการไดหรือไม ทาง
ผูบริหารจะติดตอผูรับจางมารับชวงตอไดหรือไม อยางไร ขอใหทุกทานชวยกัน
พิจารณา เพ่ือจะไดสรุปและขอมติท่ีประชุม และเสนอไปยัง อบต.หนองลู เพ่ือ
ดําเนินการในลําดับถัดไป

นายสุนทร  เหลืองวิไล - แนวทางท่ี 2 การจัดซื้อเตาเผาเพ่ือเผาขยะเอง ซึ่งเราขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากหนวย
สมาชิกสภาเทศบาล ปองกันรักษาปาท่ี กจ 5 ผมคิดวาคงลงทุนไมมากมายเทาไหร ใหทานลองศึกษาดูวา

ตองดําเนินการตามเงื่อนไขอยางไร หากจะใชงบประมาณจางเอกชน อยางกรณี
นายวิจารณ ฯ มาบริหารจัดการขยะก็นาจะมีคาใชจายท่ีสูงมาก

วาท่ีรอยตรียุทธจักร  แกวจันทร - การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากหนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ 2 มีข้ันตอนแจงใหเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี ทราบวาจะตองใชเอกสารใดบางอยางชัดเจน สิ่งท่ีเทศบาลตองจัดเตรียม ไดแก

ตัวโครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล ซึ่งระบุข้ันตอนวิธีการบริหารจัดการขยะ
โดยละเอียด ซึ่งหากไมมีตัวโครงการท่ีจะนําเสนอ ทางหนวยงานก็จะสกัดแคตนทาง
และจะไมมีการนําเสนอไปสูหนวยเหนืออยางแนนอน
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ผมไดประสานทางกองชาง ซึ่งตองดําเนินการหลายอยางเต็มรูปแบบ เชน ระบบ
เตาเผาขยะ ระบบไฟฟา โรงคัดแยกขยะ บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีประจํา
บอขยะ เปนตน
สวนแนวทางท่ี 3 การจางเหมาบริการ ปจจุบันการจัดหาผูรับจาง สามารถประกาศ
รางขอบเขตงาน (TOR) และจัดหาทางระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะไมมีการล็อคสเปค
หรือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไมมีผลเปนการกีดกันหรือเปนการไมเปดโอกาส
ใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอยางแนนอน แคตรงสเปคตรงตามรางขอบเขต
ของงานเปนพอ เทศบาลไมไดเนนท่ีตัวผูรับจางแตข้ึนอยูกับวาเอกชนรายใดจะเปน
ผูชนะการเสนอราคาตามระเบียบฯ แตใหคิดวาเทศบาลควรเนนชองทางท่ีเปนวิธี
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับเทศบาลท้ังในปจจุบันและอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องการ
ลงทุน ภาระของเทศบาล และเรื่องขอรองเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมา ท่ีสําคัญ
แนวทางท่ี 3 เทศบาลจะเนนเรื่องของการคัดแยกขยะท่ีตนทาง ตามท่ีเทศบาลได
ดําเนินการอยูแลว อยางกรณีชุมชนวัดสมเด็จ ซึ่งเปนระบบคุม และทางฝงวัดวังก
วิเวการาม ท้ังหมด 28 คุม เราจะคอยๆขยับทําไปเรื่อยๆ อยางไรก็ทําได เพราะ
ลักษณะทางกายภาพคลายกัน นําไปสูการบริหารจัดการขยะอยางถาวร  ประกอบกับ
ไมไดลงทุนเพ่ือการกอสรางแตเปนการลงทุนจางเหมาบริการ ซึ่งไมตองเตรียมอะไร
นอกจากการตั้งงบประมาณและจัดหาผูรับจางมาดําเนินการ ท่ีผานมาเราจึงทดลอง
ทํากับชุมชนวัดสมเด็จกอน และบังคับใชโดยเปนไปตามเทศบัญญัติการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลควบคูไปดวย ก็เปนสิ่งท่ีผมพยายามจะบอกกับทุกทาน และตามท่ี
ทานสมาชิกสภาเห็นดวยกับแนวทางท่ี 3 ก็ตองบอกวาตรงใจกับทางทีมงานของ
เทศบาลอยูแลวครับ

จริงๆทุกแนวทางตางเกิดปญหาคนละรูปแบบ แนวทางท่ี 2 อยางกรณีหาก
เทศบาลไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีจากหนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ 5 การเต็มของบอ
ขยะจะตองเกิดข้ึนอยางแนนอน เชนเดียวกับบอขยะของ อบต.หนองลู สวนแนวทาง
ท่ี 3 เราไมอาจทราบไดวาในอนาคตจะประกาศการจางและไดตัวผูรับจางหรือไม แต
อยางไรก็ตามก็เปนสิ่งท่ีเทศบาลจะตองเดินหนาดําเนินการตอไป หากทานสมาชิก
สภาจะเสนอแนวทางท่ีดีกวานี้ก็ขอเชิญครับ

นายบุญเถาว   ปญญาเรือนแกว - ตามท่ีผมไดเสนอแนวทางท่ี 3 การจางเหมาบริการ (3 ข้ันตอน : การเก็บ การขน
ประธานสภาเทศบาล และการกําจัด) เปนแนวทางท่ีเหมาะสม เพราะเทศบาลจะปรับปรุงและบังคับใชเทศ

บัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการขยะของเทศบาล ซึ่งก็ตองมีการประกาศใชและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมตางๆ การรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนใหเกิด
ประสิทธิภาพ จนเกิดความเคยชินและเกิดจิตสํานึกท่ีดี และขอสอบถามวาเวลา
จัดเก็บรายไดจะเก็บอยางไร

วาท่ีรอยตรียุทธจักร  แกวจันทร - ตองขออนุญาตนําเรียนวาขยะแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก
รองนายกเทศมนตรี 1. ขยะชุมชน คือ ขยะท่ีมาจากครัวเรือน

2. ขยะสาธารณะ คือ ขยะท่ีมาจากนักทองเท่ียว
-และจากการประเมิน ปริมาณขยะกวา 50% มาจากรีสอรท ในหลายเรื่องท่ีจะตอง
ปรับปรุงแกไขไมวาจะเปนเรื่องอัตราการเก็บขยะ ซึ่งเทศบัญญัติฉบับเดิมไดคํานวณไว
เปนลูกบาศกเมตร แตเรายังไมไดถือปฏิบัติอยางจริงจัง ตามท่ีไดชี้แจงในคราวประชุม
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สภาเทศบาลครั้งท่ีแลว วาไมไดมีการเขาไปประเมินและเทศบาลในชวงระยะเวลา 5
ปท่ีผานมาไมใชเมืองทองเท่ียว  ฝายจัดเก็บรายไดฯจึงคิดในอัตราเดียวเทากัน จึงเปน
ความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนเพราะปริมาณการท้ิงขยะท่ีไมเทากัน จึงควรตองปรับเปลี่ยน
ใหเกิดความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน และหากผูประกอบการรีสอรทคัดแยก
ขยะอยางจริงจังก็จะเปนการลดปริมาณขยะและลดภาระของเทศบาลไดมาก

นายบุญเถาว   ปญญาเรือนแกว - หากเลือกแนวทางท่ี 3 การจางเหมาบริการ หลังจากนี้เราจะใชเวลานานเทาใดท่ี
ประธานสภาเทศบาล จะใชสถานท่ีท้ิงขยะท่ีบอขยะ หมูท่ี 9 บานพระเจดียสามองค และจะมีข้ันตอน

กระบวนการทํางานอยางไร
วาท่ีรอยตรียุทธจักร  แกวจันทร - ข้ึนอยูกับวาเราจะกําหนดระยะเวลาเทาใด อาจจะ 6 เดือนถึง 1 ป แตท้ังนี้ท้ังนั้น
รองนายกเทศมนตรี จะตองหารือและตกลงกับทาง อบต.หนองลู เสียกอน วาอาจจะใหมาประเมินทุกๆ

2-3 เดือน วาเทศบาลดําเนินการไปถึงข้ันตอนใด แตหากเขามาประเมินแลวไมมี
ความคืบหนา ทาง อบต.หนองลูก็อาจแจงเทศบาลใหงดการท้ิงขยะก็เปนไปได
จึงตองสื่อสารติดตอประสานงานกันอยูเรื่อยๆ สวนมติท่ีประชุมในวันนี้เปนการสรุป
แนวทางการแกไขปญหาขยะของเทศบาลและเปนการขยายระยะเวลาการท้ิงขยะ
ในพ้ืนท่ี อบต.หนองลู

สวนข้ันตอนกระบวนการตามแนวทางท่ี 3 การจางเหมาบริการ (3 ข้ันตอน
: การเก็บ การขน และการกําจัด) จะเริ่มจาก
1. เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตองและชัดเจน ควรใหสถาบันการศึกษา

เขามาทําการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ
2. ควรมีการปรับปรุงเทศบัญญัติเรื่องขยะเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหสอดคลองกับ

แนวทางท่ีจะดําเนินการ โดยผานมติท่ีประชุมประชาคม และผานมติท่ีประชุม
สภาเทศบาล ในการพิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติการบริหารจัดการขยะ และ
ประกาศใช ซึ่งเปนไปตามหวงระยะเวลาตามกฎหมาย

นายปกรณ  นอยเกตุ - ผมขอเสนอวาเทศบาลควรจะเลือก 2 แนวทาง ซึ่งก็คือ แนวทางท่ี 2 การจัดซื้อ
นายกเทศมนตรี เตาเผาเพ่ือเผาขยะเอง โดยขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากหนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ 5

และแนวทางท่ี 3 การจางเหมาบริการ (3 ข้ันตอน : การเก็บ การขน และการกําจัด)
ดวยเหตุผลเพราะการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากหนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ 5 ผมได
ประสานงานอยางตอเนื่อง และทางกองชาง ไดเสนอโครงการไปถึงหนวยงานดังกลาว
เรียบรอยแลว สวนจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น ตัวผมเองก็ยังไมแนใจเชนกัน
จึงขอเลือกไวท้ัง 2 แนวทาง ในสวนการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีหนวยงานปองกันรักษาท่ี
กจ 5 ก็ตองกันเอาไว  และเหตุผลอีกประการหนึ่ง เกรงวาหากเทศบาลประกาศหา
ผูรับจางตามแนวทางท่ี 3 การจางเหมาบริการ เกรงวาหากไมไดผูรับจาง ก็จะเกิด
ปญหากับเทศบาลอีก

ทุกวันนี้ทาง อบต.หนองลู ก็แจงใหเทศบาลท้ิงขยะไดถึงแตวันท่ี 15
เมษายน 2563 จึงประสานงานวาขอถึงสิ้นเดือนเมษายน เพราะในวันนี้จะเขาไป
หารือกับทางหนวยปองกันรักษาปาท่ี กจ 5 โดยอนุเคราะหใหทางหนวยงานจับ GPS
จํานวน 20 ไรกอน และจะนําเครื่องจักรเขาไปขุดเอาไวกอน สวนแนวทางท่ี 3 หาก
มีมติท่ีประชุมเห็นชอบแลวก็จะตองมาศึกษาผลกระทบจากการวิจัยฯ และหาก
สามารถดําเนินการไดควบคูกัน 2 แนวทาง ในสวนของขยะเปยกเราก็อาจจะไปท้ิงยัง
บอขยะแหลงใหมได หากขยะรีไซเคิลหากผูรับจางบริหารจัดการได เราก็จะยกเลิกบอ
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ขยะไป แตนายอําเภอฯทานจะเปนผูประสานงานใหท้ัง 3 อปท. อยางไรก็ตาม
หากเราไมประสบผลสําเร็จท้ัง 2 แนว เทศบาลก็จะประสบปญหาท่ีหนักหนามาก
พอสมควร

วาท่ีรอยตรียุทธจักร  แกวจันทร - ผมเห็นดวยกับทานนายกฯ กับการกันไวท้ัง 2 แนวทาง เพราะก็เปนเหตุผลท่ีดี
รองนายกเทศมนตรี สําหรับเทศบาลจะเขาไปเสนอแนวทางกับทาง อบต.หนองลู และหลังจากนั้นจะมี

การนัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะระดับอําเภอ ซึ่งมีนายอําเภอเปน
ประธานคณะกรรมการ ทานแจงไววาเบื้องตน หากเทศบาลเขาไปหารือกับทาง
อบต.หนองลู แลว ทานจะชวยประสานงานใหอีกทางหนึ่ง เพราะเปนปญหาในระดับ
อําเภอสังขละบุรี

ขอสรุป - อนุมัติเห็นชอบแนวทางเลือกในการบริหารจัดการขยะท่ีปลายทางของเทศบาล
ตําบลวังกะ จํานวน 2 ทางเลือก ไดแก
ทางเลือกท่ี 2 การจัดซ้ือเตาเผาขยะเพื่อเผาขยะเอง
โดยเสนอโครงการบริหารจัดการขยะ พรอมกับขออนุญาตใชพื้นท่ีจากหนวย
ปองกันรักษาปาท่ี กจ 5
ทางเลือกท่ี 3 การจางเหมาบริการ (3 ข้ันตอน : การเก็บ การขน และการกําจัด)
โดยประกาศรางขอบเขตงาน (TOR) และจัดหาผู รับจางผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส

นายบุญเถาว   ปญญาเรือนแกว - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ...ถาไมมี ผมขอมตท่ีิประชุม
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติเห็นชอบแนวทางเลือกในการบริหารจัดการขยะท่ีปลายทางของเทศบาลตําบล

วังกะ จํานวน 2 ทางเลือก ไดแก
ทางเลือกท่ี 2 การจัดซื้อเตาเผาขยะเพ่ือเผาขยะเอง
โดยเสนอโครงการบริหารจัดการขยะ พรอมกับขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากหนวยปองกัน
รักษาปาท่ี กจ 5
ทางเลือกท่ี 3 การจางเหมาบริการ (3 ข้ันตอน : การเก็บ การขน และการกําจัด)
โดยประกาศรางขอบเขตงาน (TOR) และจัดหาผูรับจางผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
สมาชิกสภาทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 9 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ

-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญทุกทานครับ
ประธานสภาเทศบาล
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นางสาวนพวรรณ ศาสตรยางกูร - แจงเรื่องดินทรุดบริเวณซอย 9 ตรงขามสนามฟุตซอล ฝงวัดวังกวิเวการาม ซึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณจุดท่ีดินทรุดจะเปนรองน้ํา และไมทราบวาแตกอนเปนรองน้ําท่ีดําเนินการ

โดยเทศบาล หรือเจาของบานขุดรองน้ําข้ึนมาเอง เพราะท่ีผานมาเทศบาลเขามา
ดําเนินการก็ขามจุดดังกลาวไป ฝากทางฝายบริหารเขาไปตรวจสอบ เพราะปจจุบัน
รองดินทรุดไปถึงตัวบาน ไดรับความเดือดรอนคะ

นายปกรณ  นอยเกตุ - ผมขอรับเรื่องไว และมอบหมายเจาหนาท่ีกองชางลงพ้ืนท่ีตรวจสอบครับ
นายกเทศมนตรี
นางสาวศิรินันท พิทักษหงษษา - แจงเรื่องการตัดชองการดเลนถนนบริเวณบานหลังแรก บริเวณทางโคงเขา สวท.
สมาชิกสภาเทศบาล วาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม ทางเจาของบานฝากประสานมาถึงฝายบริหาร

ใหชวยพิจารณาคะ
นายปกรณ  นอยเกตุ - ตามหลักแลวตรงการดเลนเม่ือดําเนินการจะพิจารณาแลววาจุดใดอันตรายหรือไม
นายกเทศมนตรี กรณีจุดตรงโรงหวายมีการดเลนถนน ชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุเวลารถแหกโคง

เขาบานไดมาก อยางไรจะลงพ้ืนท่ีและจะพิจารณาดําเนินการใหอีกครั้งครับ
นายจงรักษ  กุลประเสริฐ - สอบถามเรื่องโครงการกอสรางถนน คสล.หลังวัดสมเด็จ ไมทราบวาจะดําเนินการ
เลขานุการสภาเทศบาล ชวงใด
นายปกรณ  นอยเกตุ - ดําเนินการภายในปงบประมาณ 2563 ครับ
นายกเทศมนตรี
นางสาวนพวรรณ ศาสตรยางกูร - แจงเรือ่งโครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนายอภิชัยฯ จะดําเนินการได
สมาชิกสภาเทศบาล ในชวงใด ขอสอบถามเพราะชาวบานแจงใหสอบถามเขามายังฝายบริหารคะ
นายปกรณ  นอยเกตุ - โครงการตางๆ ผมอยากใหทุกทานชวยกันตรวจสอบและชวยกันมองและระวังวา
นายกเทศมนตรี เปนการเอ้ือประโยชนหรือไม กรณีศึกษาก็มีใหเราเห็น หากพลาดนายกฯโดนปลด

ออกสําหรับโครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานพ่ีอภิชัย ฝาก สท.ติดตาม
รายชื่อ เพ่ือรวบรวมความประสงคจากชาวบานประกอบเอกสารดวยจะดีมาก ไมใช
วาผมไมอยากดําเนินการ แตใหคิดวาเราดําเนินการกันกรณีการเอ้ือประโยชนเอาไว
หากเกิดกรณีมีผูรองเรียนข้ึนมาครับ

ท่ีประชุม -รับทราบ-
นางมาลี  เกิดอุดม - แจงเรื่องทางลงบริเวณใตสะพานแดง ทอระบายน้ํามีดินทับถม แลวน้ําผานไป
สมาชิกสภาเทศบาล ไมไดแลวลนออกมา และตรงทางลงเปนรอยลื่น อยากใหฝายบริหารพิจารณาลอก

ทอระบายน้ําบริเวณใตสะพานแดงดวยคะ
นายปกรณ  นอยเกตุ - จุดทางลงบริเวณใตสะพานแดง เทศบาลไดทําเรื่องขออนุญาตไปยังอุทยานแหงชาติ
นายกเทศมนตรี เขาแหลมในการปรับปรุงพ้ืนท่ี ใหรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ําข้ึนลงสะดวก ก็รอใหทาง

หนวยงานตอบกลับมา สวนเรื่องการลอกทอระบายน้ํา ผมจะใหกองชางเขาไป
ตรวจสอบและดูเรื่องงบประมาณวาเพียงพอหรือไม กอนจะเขาไปดําเนินการครับ

นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - ขอสอบถามเก่ียวกับโครงการท่ีไดขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไปแลว ซึ่งเปนเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล เรงดวน ทางฝายบริหารดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดครับ
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นายปกรณ  นอยเกตุ - ขออนุญาตนําเรียนเก่ียวกับโครงการท่ีไดขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไป จํานวน 2
นายกเทศมนตรี โครงการ ไดแก

1.โครงการกอสราง-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสังขละบุรี เพ่ือเปนคารื้อ
ถอนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
12.00 เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,276
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล) จํานวนเงิน 4,000,000.-
บาท (สี่ลานบาทถวน)
(อนุมัติในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2562
เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2562)
ไมสามารถดําเนินโครงการได เนื่องจากไดทําการปรับปรุงถนนแอลฟลลติกสซึ่งเปน
ถนนเสนเดียวกันเปนการเรงดวน เพ่ือเตรียมความพรอมรับเสด็จฯ ซึ่งตามสัญญา
จางนั้นไดระบุการประกันสัญญาเอาไว และหากเราเพ่ิงจะดําเนินการทําถนน
แอลฟลลติกสแตจะทุบเพ่ือดําเนินโครงการใหม ก็ตองโดนเรียกเงินคืนอยางแนนอน
ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสมดังกลาวไดทัน
ภายในกําหนดระยะเวลา จึงจําเปนตองปลอยตกเปนเงินสะสม
2.โครงการกอสรางปรับปรุงแพสูบน้ําดิบ พรอมจัดหาติดตั้งปมน้ําพรอมมอเตอร
จํานวน 2 ชุด และปรับปรุงระบบสูบน้ําดิบ ปรับปรุงระบบทอสูบน้ําดิบและระบบ
ไฟฟา (รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล) งบประมาณ 4,600,000.-บาท
(สี่ลานหกแสนบาทถวน)
(อนุ มัติในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563)
อยูระหวางดําเนินเอกสาร

ท่ีประชุม -รับทราบ-
นายบุญเถาว  ปญญาเรือนแกว - สมาชิกสภาทานใดมีเรื่องอ่ืนนําเสนออีกหรือไม ถาไมมี ผมขอปดการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตําบลวังกะ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 วันท่ี

9 เมษายน 2563 ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).....................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสาวินี  แสงชมภู)

(ลงชื่อ).....................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธศักดิ์  เชียงทอง)

(ลงชื่อ).....................................................เลขานุการสภา/ตรวจรายงานการประชุม
(นายจงรักษ  กุลประเสริฐ)
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ลงชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ
(นายจงรักษ  กุลประเสริฐ)

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(นายบัญญัติ  รักษวงษ)

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนพวรรณ  ศาสตรยางกูร)


